

Source :

ทันหุ้น

Date : ๖7 มี.ย. 2561

Page :

5

No :

61184421

ทันหุ้น - SNC แยมผลงานไตรมาส 2/2561 ดีกว่าไตรมาส 1/2561 เน้นควบคุมค่าใช้จ่าย ควบรวมบริษัทย่อย หวังดันมาร์จิ้นดีกว่าปีก่อน พร้อมเดินหน้าเจรจาออเดอร์ต่อเนื่อง พร้อมศึกษาลงทุนระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฟากโบรก มองผลงานฟื้นตัว โด่งแรกโชว์ฟอร์มแจ๋ว เคาะเป้า 16.90 บาท

นายสามิตต์ ผลิตรกรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNC เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลประกอบการไตรมาส 2/2561 จะดีกว่าไตรมาส 1/2561 จากออเดอร์ที่มีการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทก็มีการเจรจาเพิ่มออเดอร์ใหม่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะที่ปีนี้บริษัทจะเน้นการเพิ่มความสามารถในการสร้างมาร์จิ้นจากการควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการควบรวมบริษัทย่อย คือ บริษัท เมอโตะ เอสเอ็นซี ทริซิชัน จำกัด (MSPC) และบริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด (COOL) คาดว่ากระบวนกรควบรวมจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/2561

● มาร์จิ้นเติบโต

ทั้งนี้การควบรวมบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อเป็นการลดต้นทุนการใช้สาธารณูปโภค รวมไปถึงการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) อย่างไรก็ตามจากแผนการลดค่าใช้จ่ายข้างต้นบริษัทคาดว่า อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะสูงกว่าปีก่อน

SNC เน้นคุมค่าใช้จ่าย ดันมาร์จิ้นเกิน 5.29%



สามิตต์ ผลิตรกรรม

ที่ทำได้ 5.29% โดยไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ 7.70% อีกทั้งปลายปีที่ผ่านมามีการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟเริ่มใช้งานเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กำลังการผลิต 3.43 เมกะวัตต์ นำมาผลิตใช้เอง ภายในโรงงาน และช่วยลดรายจ่ายค่าไฟประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน

ส่วนรายได้อาจจะต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย

น้อย โดยปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,590 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจรับจ้างผลิตหรือ OEM จากลูกค้าตะวันออกกลางที่มีการออกมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าทำให้ออเดอร์จากลูกค้ากลุ่มนี้ปรับตัวลดลงไป ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนสินค้า OEM อยู่ที่ 40% ขณะที่แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นกลุ่มสินค้าจะเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าราว 75-80% และส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มยานยนต์ และอื่นๆ

“ปีนี้เราก็พยายามหาออเดอร์มากขึ้น จากออเดอร์ OEM ตะวันออกกลางที่หายไปบางส่วน ซึ่งโดยรวมแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีแต่เราคงจะเน้นการลดค่าใช้จ่ายให้มาร์จิ้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมามาร์จิ้นเราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเราก็มองว่าอุตสาหกรรมทั้งยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีความต้องการอยู่” นายสามิตต์ กล่าว

● ศึกษาลงทุนอัตโนมัติ

อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนระบบอัตโนมัติ (ระบบใช้เครื่องจักรทดแทนคน) นอกเหนือจากการลดต้นทุน

แล้วการทำระบบอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และยังได้รับการสนับสนุนจาก BOI ด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ ส่วนเงินลงทุนหรือรายละเอียดจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงไตรมาส 3/2561

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า คาดการณ์งบการเงินปี 2561 SNC จะกลับมาฟื้นตัวจากการปรับปรุงภายในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าช่วงไตรมาส 2 และ 3 จะเข้าสู่ช่วง Low Season ในกลุ่มแอร์ แต่จากการปรับปรุงภายในหลายๆ อย่างและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีทำให้ทางฝ่ายมีมุมมองเป็นบวกต่อการฟื้นตัว และจะปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี 2561 ขึ้นจากเดิม แนะนำ “ซื้อเกินกำไร” ราคาพื้นฐานเดิม 16.90 บาท

โดยไตรมาส 1/2561 มีกำไร 175 ล้านบาท ดีกว่าคาดมาก เติบโต 80% จากปีก่อน และ เติบโต 58% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกำไรที่ประกาศมาดีกว่าที่คาดจาก ยอดขายดีกว่าคาด แม้จะลดลง 8% อยู่ที่ 2,241 ล้านบาท แต่ Margin เพิ่มขึ้นเป็น 13.4% จาก 9.9% ในไตรมาส 1/2561 จากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 10% จากการปรับลดขนาดองค์กรและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด อีกทั้งการทยอยจ่ายคืนหนี้ไปส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง